



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 หน้า 17, 19

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



‘ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน’

ชีวิตที่เหลือขอตอบแทนคุณแผ่นดิน

นักกีฬาทั้งในอดีตและปัจจุบันนั้น จะได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นการส่วนพระองค์ แต่สำหรับ “อ.หรั่ง” ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทย ยังไม่เคยได้รับโอกาสอย่างใดก็ตาม ดร.ชาญวิทย์เคยได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถึง 2 ครั้ง คือ ปริญญาตรี ปี 2520 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา และปริญญาโท ปี 2532 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็น 2 ครั้งที่ ดร.ชาญวิทย์รู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นที่สุด

“สมัยก่อนการเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเรื่องยาก แต่เราก็เข้าใจ เพราะท่านทรงงานหนักตลอดทว่าหลังจากได้เข้ามาทำงานให้ทีมชาติไทยในฐานะผู้ฝึกสอน ก็รู้สึกว่าได้เข้าใกล้ท่านมากขึ้น เพราะท่านทรงติดตามผลงานของกีฬาไทยทุกชนิด ไม่เว้นแม้แต่ฟุตบอล”

ดร.ชาญวิทย์ เล่าให้ฟังว่า ในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 13 เมื่อปี 2528 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ได้เป็นผู้ฝึกสอนคู่กับ บัวร์ฮาร์ด ซีเซอ ชาวเยอรมัน โดยมี พรเทพ เดชะไพบุญย์ เป็นผู้จัดการทีม ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยกับอินโดนีเซียกำลังแย่งชิงการเป็นเจ้าเหรียญทอง โดยกีฬาฟุตบอลถูกกำหนดให้ชิงชัยกันวันสุดท้าย ซึ่งทีมชาติไทยเข้าชิงชนะเลิศพบสิงคโปร์ หากไทยเก็บชัยชนะได้ มีโอกาสคว้าเจ้าเหรียญทองค่อนข้างสูง

“สมัยนั้นแฟนบอลให้ความสนใจนักฟุตบอลไทยเป็นอย่างมาก ขนาดตอนฝึกซ้อมอยู่ที่สนามเทพหัสดินยังมีคนมาดูเต็มสนาม เพราะหลายคนถือเป็นดาวดังแห่งยุค อาทิ ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน, วรวรรณ ชิตะวณิช, วิทยา เล้าหกุล, อำนาจ เถลิงชวลิต, ประทีป ปานขาว ฯลฯ กระทั่งนัดชิงชนะเลิศ ก่อนเกมผมได้รับสายจากราชเลขาฯ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โทรมาบอกว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าขอเป็นกำลังใจให้นักฟุตบอลทุกคน ซึ่งท่านจะทอดพระเนตรเกมนี้ด้วย จากนั้นผมบอกนักฟุตบอลทุกคน ทำให้ทุกคนมีกำลังใจ ก่อนที่สุดท้ายจะเอาชนะสิงคโปร์ 2-0 คว้าเหรียญทองกีฬาฟุตบอลมาครองได้เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน นับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก”

ไม่เพียงเท่านั้น ครั้งหนึ่งหากยังจำกันได้ ทีมชาติไทยเคยเลือกชุดแข่ง “สีเหลือง” เป็นชุดเหย้าของทีมฟุตบอล ซึ่ง “อ.หรั่ง” บอกว่า เป็นผู้ผลักดันให้ทีมชาติไทยเปลี่ยนชุดแข่งจากสีแดง หรือน้ำเงิน มาเป็นสีเหลือง เมื่อปี 2550

“เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 15 ที่กรุงโตเกียว ประเทศกาตาร์ เมื่อปี 2549 ผมเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนเต็มตัว โดยเราอยู่สายเดียวกับ ปาเลสไตน์ คีร์กีซสถาน และคูเวต ซึ่ง 2 นัดแรกเราชนะปาเลสไตน์ 1-0 และชนะคีร์กีซสถาน 2-0 ส่วนคูเวตชนะคีร์กีซสถาน 3-0 และชนะปาเลสไตน์ 2-0 ทำให้นัดสุดท้ายไทยต้องชนะคูเวต เพื่อเข้ารอบเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มให้ได้ โดยก่อนเดินทางไปกาตาร์ ผมได้คุยกับบริษัทแกรนด์สปอร์ต ซึ่งเป็นผู้ดูแลชุดแข่งของทีมชาติไทยให้จัดชุดแข่งสีเหลืองไปด้วย เนื่องจากวันที่พบคูเวต ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผมได้ขอร้องฝ่ายจัดขอให้ชุดสีเหลือง แต่ฝ่ายจัดไม่อนุญาต เนื่องจากเราแจ้งชุดแข่งมาแค่สีแดงกับสีน้ำเงิน ทว่าเมื่อบอกเหตุผลฝ่ายจัดก็เข้าใจ เนื่องจากกาตาร์ให้ความสำคัญกับกษัตริย์เหมือนบ้านเรา ทำให้เราได้ใส่ชุดสีเหลือง และสุดท้ายเอาชนะคูเวต 1-0 เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มตามเป้าหมาย”

“หลังจากกลับมาถึงประเทศไทย ผมได้หารือกับสมาคมฟุตบอลเพื่อให้แจ้งกับฟีฟ่าในการขอเปลี่ยนชุดแข่งเป็นสีเหลือง ซึ่งในปี 2550 มีการอนุมัติจากฟีฟ่าให้ใช้ชุดสีเหลืองเป็นชุดหลัก ซึ่งตรงกับปีมหามงคลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ซึ่งส่วนตัวรู้สึกปลาบปลื้มใจที่อย่างน้อยได้แสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงในฐานะผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทย”

หลังจากนั้น ดร.ชาลววิทย์ ทำงานให้ทีมชาติไทยมาโดยตลอด ควบคู่ไปกับการงานราชการ กระทั่งได้รับตำแหน่งเป็น “รองอธิบดีกรมพลศึกษา” ก่อนเกษียณอายุราชการเมื่อปี 2558 ซึ่งปัจจุบัน ดร.ชาลววิทย์ ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และ โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานต่างๆ รวมถึงอบรมโค้ชฟุตบอลระดับ เอ บี และซี ไทเซนส์ ซึ่งทุกครั้ง “อ.หรั่ง” จะมีวีทอล์กพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปิดให้ผู้รับการอบรมชมทุกครั้ง

“ทุกครั้งที่ผมเปิดการอบรมจะเปิดวีทอล์ก 3 เรื่อง คือ รู้รักสามัคคี สุขกายสุขใจ และปิดทองหลังพระ ซึ่งเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนั้นยังมีพระบรมราโชวาทที่ว่า “...กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ...” กับ “...กีฬามีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิตของบ้านเมือง...” ซึ่งเป็นพระบรมราโชวาทที่สามารถนำมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดีสำหรับคนกีฬาอย่างแท้จริง”

“ปัจจุบันผมเดินทางไปทั่ว 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่ออบรม



ให้หน่วยงานต่างๆ บางครั้งรู้สึกเหนื่อย แต่ความเหนื่อยยากไม่อาจเทียบเท่ากับที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานหนักตลอด 70 ปี ซึ่งท่านไม่เพียงแต่เสด็จฯ ไปทุกจังหวัด แต่ยังเข้าถึงถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่ง นับเป็นบุญของพสกนิกรชาวไทยที่มีพระกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นห่วงความทุกข์ยากของประชาชนทุกคน”

“ผมเคยรับราชการครู จบ ป.กศ.สูง ที่วิทยาลัยพลศึกษา ชลบุรี, จบปริญญาตรีที่ มศว พลศึกษา, จบปริญญาโท คณะพลศึกษา



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่องบริหารนโยบายสาธารณะ ก่อนมารับงาน
 ที่กรมพลศึกษา ดั้งนั้นผมคือข้าราชการของแผ่นดินและของพระราช
 ซึ่งชุดข้าราชการคือสีกากี เป็นสีของแผ่นดิน ฉะนั้นแน่นอนว่า ชีวิต
 ผมหลังจากนี้คงไม่สามารถทำอะไรได้มากเท่ากับการตอบแทนคุณ
 แผ่นดินในฐานะประชาชนและอดีตข้าราชการคนหนึ่ง ที่ขออน้อมนำ
 พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้
 และขอตอบแทนคุณแผ่นดินจนกว่าชีวิตจะหาไม่...”